

‘อีเอ’มั่นใจปีนี้ รายได้ทุบสถิติ

กรุงเทพธุรกิจ • “อีเอ”มั่นใจรายได้ไตรมาส 2 ขยายตัวดีต่อเนื่อง หลังรับรู้กำลังการผลิตเพิ่ม หนุนรายได้และกำไรตลอดปีนี้ทุบสถิติสูงสุด เปิดแผนต่างประเทศศึกษาลงทุนโซลาร์ฟาร์มในเวียดนามเพิ่ม ฟากทริสเรตตั้งเพิ่มเครดิตขึ้นเป็น A- ช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยหุ้นกู้กว่า 100 ล้านบาทต่อปี หลังเล็งออกหุ้นกู้ปีนี้ 2 หมื่นล้านบาท นางอมลสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2561 จะดีกว่าไตรมาสแรกที่มีรายได้ 3,828 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,946 ล้านบาท หลังรับรู้รายได้จากการจ่ายไฟของโรงไฟฟ้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าผลงานจะดีขึ้นทุกไตรมาส โดยรายได้และกำไรสุทธิปีนี้ก็จะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม หาดกั้งหัน จะรับรู้รายได้เต็มปีในปีนี้ และในไตรมาส 4 จะรับรู้รายได้โครงการหุนฆาน 260 เมกะวัตต์

ปี 2560 อีเอรายงานกำไรสุทธิ 3,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 3,251 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% โดยมีรายได้ 11,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้ 10,439 ล้านบาท ส่วนโครงการลงทุนสารแปรสภาพ (PCM) ที่จะใช้งบลงทุน 2 พันล้านบาท สร้างโรงงานที่ จ.ระยอง กำลังการผลิต 1 ตันต่อวัน คาดเริ่มผลิตช่วงเดือน ก.ค. และรับรู้รายได้ช่วงเดือน ส.ค.นี้ ซึ่งตามแผนจะมีกำลังการผลิตแบบเต็มประสิทธิภาพถึง 130,000 ลิตรต่อวัน ช่วงปลายปี 2561 โดยเบื้องต้นมีคำสั่งซื้อจากญี่ปุ่นแล้วและได้รับความสนใจจากเยอรมนี เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้ บริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC สนใจเข้ามาร่วมทุน ซึ่งบริษัทยินดีและอยู่ระหว่างเจรจายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ บริษัทมีแผนลงทุนประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนโครงการหุนฆาน

1.8 หมื่นล้านบาท โครงการแบตเตอรี่ 4 พันล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซล 2 พันล้านบาท โครงการ EV Charger 800 ล้านบาท และใช้วิจัยรวมถึงพัฒนา 300 ล้านบาท

แผนลงทุนพลังงานบริสุทธิ์

- ทุนขาด 1.8 หมื่นล้านบาท
- แบตเตอรี่ 4 พันล้านบาท
- เพิ่มผลิตไบโอดีเซล 2 พันล้านบาท
- EV Charger 800 ล้านบาท
- วิจัยและพัฒนา 300 ล้านบาท



นอกจากนี้บริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ซึ่งอยู่ระหว่างการขอ PPA โดยจะเป็นการลงทุนร่วมกับพันธมิตร และบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คาดได้ข้อสรุปภายในปีนี้

ล่าสุดบริษัททริสเรตตั้งเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถืออีเอ ให้เป็น A- จากเดิม BBB+ เมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนดอกเบี้ยการออกหุ้นกู้ของบริษัทลดลง โดยบริษัทได้ขอวงเงินหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นไว้ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงจากช่วงเครดิตเรตติ้งเดิม 1% หรือช่วยลดต้นทุนดอกเบี้ยประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

ทริสเรตตั้งระบุว่า การปรับเรตติ้งเพิ่มขึ้นของอีเอสะท้อนถึงกระแสเงินที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัท และการปรับตัวขึ้นของสถานะทางการเงิน ขณะเดียวกันทริสเรตตั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการกำกับบางส่วนที่ระดับ “A-” และหุ้นกู้มีการกำกับที่ระดับ “AA” เช่นเดิม ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการกำกับโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับสากล ที่ระดับ “BBB+” จาก S&P Global Ratings